
 
 
 

 
 

ประเด็นข่าว หมายเหต ุ

          ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ  

 ปัญหาขาดแคลนบุคลากร-บรรจุโควิดรอบ 2 
     ส่ือที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, hfocus) 
     - นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. เผยว่า จากข้อมูลที่ผ่านมาพบเขตสุขภาพที่ 8 ขาดแพทย์มากที่สุด ส่วนเขตที่ได้
บุคลากรทางการแพทย์มากที่สุด คือ เขต 13 กทม.และปริมณฑล สาเหตุเพราะการกระจายตัวเป็นไปตามระบบเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ ทั้งนี้ 5 ปีที่ผ่านมามีแพทย์เพิ่มขึ้นจาก 7,400 คน เป็น 11,000 คน เพิ่มขึ้น 50% เพิ่มมากที่สุดใน รพช. 
ตามด้วย รพศ. และ รพท. ซึ่งบุคลากรไม่ใช่เฉพาะแพทย์แต่รวมทุกวิชาชีพ ในระบบปัจจุบันไม่ได้ขาดแคลนเหมือนเก่า แต่ยัง
ต้องการเพิ่มขึ้น และต้องกระจายตัวให้เหมาะสม ที่สำคัญต้องแก้ปัญหาเรื่องภาระงานให้เหมาะสมและเป็นธรรม ย้ำว่า สธ. ให้
ความสำคัญกับทุกสาขาวิชาชีพ  
     - ส่วนเรื่องการบรรจุโควิด 19 รอบสอง อีกประมาณ 3 หม่ืนอัตรา ต้องหารือกับ ก.พ. เพราะที่ผ่านมา ก.พ. ให้ สธ. ไป
จัดสรรเรื่องตำแหน่งว่างก่อน ตั้งเป้าว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ก.ย.นี้ อย่างช้าสุดคือ พ.ย. 66 หลังเคลียร์ตำแหน่ง
ว่างเสร็จจะหารือกับ ก.พ.อีกครั้งว่ายังมีตำแหน่งอะไรที่มีความจำเป็นต้องการเพิ่มเติม 

- 

เตรียมรับมือภาวะโลกเดือด 
     ส่ือที่นำเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก 
     - นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เผยว่า องค์การสหประชาชาติ ออกมาช้ีว่า ยุคโลกร้อนส้ินสุดลงแล้ว 
และยุคโลกเดือดได้เริ่มขึ้นแล้ว องค์การอนามัยโลกคาดการณ์ว่า ประเทศไทยจะมีผู้สูงอายุเสียชีวิตจากความร้อนในอัตรา 58 
ต่อแสนประชากร (14,000 ราย) ภายในปี 2623 จึงขอให้ประชาชนเตรียมรับมือในยุคโลกเดือด ดังนี้ 1. ร่วมมือ ป้องกันไม่ให้
สถานการณ์ภาวะโลกเดือดมากกว่าเดิม เช่น ลดการใช้พลาสติก ลดการเผา ลดการใช้พลังงาน ลดขยะในครัวเรือน เลือกใช้
พลังงานสะอาดหรือพลังงานหมุนเวียน เป็นต้น 2. หม่ันติดตามสภาพอากาศ หากอากาศร้อนขึ้นควรดื่มน้ำสะอาดบ่อย ๆ  สวม
เส้ือผ้าที่มีสีอ่อน ระบายอากาศได้ดี หากจำเป็นต้องทำกิจกรรมนอกอาคาร ควรสวมเส้ือแขนยาว หมวกปีกกว้าง แว่นตา และ
ทาครีมกันแดด ควรงดดื่มสุรา น้ำหวาน น้ำอัดลม เป็นต้น สำหรับกลุ่มเส่ียงควรมีผู้ดูแลอย่างใกล้ชิด 

- 

 โครงการสุขภาพดีด้วยทฤษฎีเพื่อน (ตาย) 
     ส่ือที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรมอนามัย 
     - นพ.เอกชัย เพียรศรีวัชรา รองอธิบดีกรมอนามัย ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการสุขภาพดีด้วย
ทฤษฎีเพื ่อน (ตาย) ด้วยหลัก 10 อ (Thailand 10 for Health) ปี 2566 ณ รร.ชลกันยานุกูล จ.ชลบุรี  เพื ่อส่งเสริมให้
สถานศึกษาจัดกิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้สุขภาพด้วยทักษะออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ  นำไปสู่การเสริมสร้างความรู้ด้าน
สุขภาพ ตามแนวปฏิบัติสุขภาพดี ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนการเป็นเวลา 10 สัปดาห์ ๆ ละ 100 นาที ทั้งนี้ จากการดำเนนิ
โครงการพบว่า นักเรียนมีทักษะการดูแลสุขภาพที่เพิ่มมากขึ้น สามารถนำปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

- 

ยกระดับ อปท. สู่เมืองสุขภาพดี 
     ส่ือที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, chiangmainews) 
     - นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย เผยว่า กรมอนามัยได้ขับเคลื่อนภารกิจการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัย 
สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ และพัฒนาอนามัยส่ิงแวดล้อม ภายใต้โครงการเมืองสุขภาพดี โดยมี อปท. เป้าหมายทั้งส้ิน 108 
แห่ง ผ่านการประเมินรับรองเมืองสุขภาพดีระดับทอง 14 แห่ง ระดับเงิน 39 แห่ง และระดับทองแดง 55  แห่ง และได้มอบ
รางวัลเชิดชูเกียรติแก่เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี เป็นต้นแบบเมืองสุขภาพดี ในการยกระดับงานอนามัยส่ิงแวดล้อมให้ได้
มาตรฐาน รองรับการใช้ชีวิตตามแนววิถีใหม่ รวมทั้งได้มอบโล่เชิดชูเกียรติแก่เทศบาลตำบลบ้านฉาง จ.ระยอง ซึ่งเป็นพื้นที่นำ

- 

ประจำวันที่ 
26 สิงหาคม 2566 
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ร่องยกระดับมาตรฐานเมืองอุตสาหกรรมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี นอกจากนี้ มีการกำหนดเป้าหมายภายในปี 2570 มีเมือง
สุขภาพดี ไม่น้อยกว่า 1,000 แห่ง ท่ัวประเทศ  
 รางวัลผลงานวิชาการดีเด่นปีงบประมาณ 2566 
     ส่ือที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (hfocus, thaigov, thailandplus) 
     - นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองปลัด สธ. มอบรางวัลผลงานวิชาการดีเด่นปีงบประมาณ 2566 ในการพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพ 19 สาขา รวม 40 รางวัล มุ่งส่งเสริมให้บุคลากรสาธารณสุขมีการพัฒนางานต่อเนื่อง เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
สู่การยกระดับระบบบริการให้ยั่งยืนและเป็นประโยชน์ต่อประชาชน 

- 

 วธ.-สธ. ร่วมดูแลสุขภาพพระสงฆ์ 
     ส่ือที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด, เว็บไซต์ข่าวสด 
     - นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม เป็นประธานแถลงข่าวอาหารสุขภาพพระสงฆ์ ภายใต้โครงการบุญแห่งทาน 
อาหารแห่งศรัทธา พร้อมทั ้งยังได้ลงนาม  MOU กับ สธ. ในการส่งเสริมสุขภาพของพระภิกษุสงฆ์และสามเณร โดยมี  
นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัด วธ. พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภา นายชัยพล 
สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา และนพ.สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย ร่วมงาน  
     - นพ.โอภาส กล่าวว่า สธ. ให้ความสำคัญและขับเคลื ่อนการดูแลสุขภาพพระสงฆ์มาอย่างต่อเนื ่อง มีกรมอนามัย
ดำเนินงานผ่านรูปแบบวัดส่งเสริมสุขภาพ เพื่อให้พระสงฆ์มีความรู ้ด้านสุขภาพ  เป็นศูนย์กลางการเชื ่อมต่อชุมชนและ
ประชาชนในพื้นที่ เป็นแบบอย่างที่ดีในการเผยแผ่พระธรรมคำสอนสอดแทรกสาระสุขภาพ 
     - นพ.สราวุฒิ กล่าวว่า เนื่องจากพระสงฆ์ต้องฉันอาหารตามที่ฆราวาสตักบาตร ซึ่งอาหารส่วนใหญ่มีแป้ง น้ำตาล ไขมัน 
และกะทิที่ให้พลังงานสูง ส่งผลให้เกิดไขมันสะสม ประกอบกับสถานภาพพระสงฆ์ไม่เอื้อต่อการออกกำลังกาย ทำให้เส่ียงต่อ
การเกิดโรคไม่ติดต่อเรื ้อรังมากขึ้น ดังนั้น ควรเลือกเมนูชูสุขภาพในการตักบาตร อาหารครบ 5 หมู่ ลดหวาน มัน เค็ม 
เปล่ียนเป็นอาหารประเภทต้ม นึ่ง ยำ อบ ลวก เพิ่มผักผลไม้หลากหลายชนิด 

- 

ตรวจสอบแม่ชีใช้เข็มจิ้มรักษาแผลงูกัด 
     ส่ือที่นำเสนอ (เพิ่มเติม) : นสพ.ข่าวสด เว็บไซต์ (ข่าวสด, newtv, hfocus, thereport, thebangkok, ch7, thaipbs) 
     - นพ.วรา เศลวัตนะกุล นพ.สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ กล่าวถึง กรณีมีผู้ร้องเรียนแม่ชีวัดหนองหอย อ.ทับสะแก รักษาแผลงูกัด
ด้วยการใช้เข็มจิ้มรอบแผล ทำให้แผลลุกลามจนสุดท้ายต้องตัดเนื้อตาย ว่า ได้ส่ง จนท. ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลทันที แม่ชีระบุ
ได้รับการถ่ายทอดวิธีการมาจากเจ้าอาวาส จึงทำความเข้าใจและแจ้งข้อกฎหมายให้ทราบ และให้หยุดรักษาทันทีจนกว่าจะ
ดำเนินการข้ึนทะเบียนเป็นหมอพื้นบ้านตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
     ส่ือที่นำเสนอ: เว็บไซต์ (ผู้จัดการ) 
     - พญ.บุษกร ไพศาลโรจนรัตน์ นพ.ชำนาญการพิเศษ สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน รพ.นพรัตนราชธานี กล่าวว่า แม้ถูกงูไม่มีพิษ
กัดก็ต้องล้างแผลให้ถูกต้อง ไม่ควรนำสมุนไพรมาพอกทับเพราะอาจเกิดการติดเช้ือ ส่วนงูพิษอาการมักแสดงใน 24 ชม. อันดับ
แรกควรล้างแผลด้วยน้ำสะอาด พยายามขยับบริเวณที่ถูกกัดให้น้อยที่สุดด้วยการหาไม้มาดามบริเวณแผลเพื่อป้องกันพิษ
ไหลเวียนในกระแสเลือด และอย่านำเชือกมารัดเหนือแผลอาจทำให้แผลบวมขึ้นมากกว่าเดิม ย้ำว่า หากถูกงูกัดต้องมาพบ
แพทย์ ควรมีภาพและตัวงูมาแสดงเพื่อให้แพทย์วินิจฉัย  

- 

 ข่าวปลอม 
     ส่ือที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (antifakenews) 
     - รพ.ราชวิถี เผย กรณีที่มีการส่งต่อคำเตือนแขนขาอ่อนแรง ท้องอืด อ่อนเพลีย เป็นสัญญาณเตือนว่าม้ามมีปัญหา  
เป็นข้อมูลเท็จ 
     ส่ือที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ch7) 
     - สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เผย กรณีมีการแชร์สูตรน้ำต้มหญ้าไข่เหาดื่ม เพื่อรักษาโรคมะเร็งทุกชนิด เป้นข้อมูลเท็จ  
น้ำต้มหญ้าไข่เหาแม้จะมีส่วนในการยับยั้งเซลล์มะเร็งในหลอดทดลอง แตเ่ป็นเพียงงานวิจัยเบื้องต้น และเป็นการศึกษาวิจัย
ระดับเซลล์ในห้องปฏิบัติการเท่านั้น 
 
 

- 
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 โมเดลคลินิกศูนย์วัดไผ่ล้อม 
     ส่ือที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด  
     - พญ.อัจฉรา นิธ ิอภิญญาสกุล ผู ้ตรวจราชการ สธ. เขตฯ 5 เป็นประธานเปิดคลินิกผู ้ป่วยนอก โรคเบาหวาน  
ความดันโลหิตสูง รพ.นครปฐม ศูนย์วัดไผ่ล้อม จ.นครปฐม ให้บริการตรวจ คัดกรอง รับยา และเชื่อมระบบทั้งหมดระหว่าง
ศูนย์บริการที ่ว ัดไผ่ล ้อมก ับทาง รพ.นครปฐม เป็นศูนย์ที ่เบ็ดเสร ็จในการดูแลผู้ป่วย โดยมีแพทย์ โภชนากร และ 
นักกายภาพบำบัดให้การดูแล 

- 

เตือนบริโภคผลไม้รถเข็นปลอดภัย 
     ส่ือที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ch7 
     - กรมอนามัย ออกข้อแนะนำสำหรับผู้ที่ชอบรับประทานผลไม้รถเข็น ควรเลือกที่สะอาด ถูกสุขอนามัย ผู้ค้าต้องใส่ใจความ
สะอาดในสุขอนามัยส่วนตัว อุปกรณ์หยิบจับต้องสะอาด หรือมีการใส่ถุงมือขณะสัมผัสกับผลไม้ ส่วนผลไม้ต้องสดใหม่ 
หลีกเล่ียงการจำหน่ายผลไม้หมักดอง แนะผู้ซื้อหลีกเล่ียงเครื่องจิ้ม เช่น พริกเกลือ กะปิหวาน ที่มีความหวานหรือเค็มผิดปกติ 
และเครื่องจิ้มที่ใช้สารให้ความหวานแทนน้ำตาล หากเล่ียงไม่ได้ไม่ควรกินมากจนเกินไป เพราะอาจทำให้เกิดโรคความดันโลหิต
สูงและโรคไตได้ 

- 

 เปิดช่ือผลิตภัณฑ์แบรนด์ดังมีสารต้องห้าม 
     ส่ือที่นำเสนอ : เว็บไซต์ คมชัดลึก 
     -  อย. เปิดชื่อเครื่องสำอางแบรนด์ดัง 3 รายการ พบสารต้องห้ามเส่ียงมะเร็งผิวหนัง ได้แก่ 1.ผลิตภัณฑ์กิมมิคไวท์เทนนิ่ง 
เดย์ แอนด์ ไนท์ ครีม 2.ผลิตภัณฑ์ Q, Care White คิวแคร์ ครีมประทินผิวสูตรขมิ้น 3.ผลิตภัณฑ์ Q , Care White คิวแคร์ 
ลดรอยดำ 

- 

 บุกจับขายเคร่ืองสำอางเถื่อน 
     ส่ือที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (สยามรัฐ, ch3plus, 77kaoded) 
     - สสจ.สมุทรปราการ ร่วมกับ ตม.สมุทรปราการ จัดหางานจังหวัด บุกอพาร์ตเมนต์ย่านสำโรงเหนือ ปากน้ำ ทลายแหล่ง
เก็บเครื่องสำอางเถื่อน จับสาวกัมพูชาลักลอบนำเข้าเครื่องสำอางเถื่อน ทั้งสบู่ ครีม เซรั่มบำรุงผิวขาวจากกัมพูชา  ไม่มี อย. 
มากกว่า 2,200 ช้ิน ไลฟ์สดขายผ่านเฟซบุ๊ก ติ๊กต็อก สารภาพทำมานาน 8 เดือน พบเข้าเมืองถูกต้อง แต่อยู่เกินกำหนด จนท. 
คุมตัวดำเนินคดี 

- 

 โรงเรียนปลอดบุหร่ี 
     ส่ือที่นำเสนอ : เว็บไซต์ บ้านเมือง 
     - ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ ประธานมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ กล่าวว่า ตนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการ
ควบคุมยาสูบ ได้เข้าพบนายธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการ สพฐ. เตรียมผลักดัน “โรงเรียนปลอดบุหรี่” ให้ทุกโรงเรียนต้องมี
กิจกรรมป้องกันนักสูบ-นักดื่มหน้าใหม่ ทั้งบุหรี่ธรรมดา บุหรี่ไฟฟ้า น้ำเมา พร้อมหนุนจัดตั้งชมรม Gen Z Gen strong ไม่สูบ
ในโรงเรียน ซึ่งรองเลขาธิการ สพฐ. ได้เห็นชอบในหลักการ และจะนำเสนอต่อเลขาธิการ สพฐ. เพื่อประชุมหารือร่วมกัน
ระหว่าง ศธ. และสธ. พร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนต่อไป 

- 

 ถ่ายโอน รพ.สต. 
     ส่ือที่นำเสนอ : เว็บไซต์ prd. 
     - นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายก อบจ.ขอนแก่น มอบนโยบายให้กับบุคลากรทางการแพทย์ รพ.สต.ในพื้นที่จังหวัด
ขอนแก่น จำนวน 248 แห่ง ที่ถ่ายโอนมาเข้าสังกัด อบจ.ขอนแก่น ระบุ นโยบายด้านสาธารณสุขมีทั้งด้านการส่งเสริมป้องกัน
โรคและคุ้มครองผู้บริโภค ด้วยการปกป้องคนขอนแก่นให้สุขภาพดีไม่มีโรค มุ่งเน้นการให้บริการเชิงรุกในชุมชน และส่งเสริม
การปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการมีสุขภาพดี พัฒนาคุณภาพหน่วยบริการปฐมภูมิตามกฎหมายให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกันทั้งจังหวัด พัฒนาการระบบการดูแลผู้ป่วยแบบไร้รอยต่อ ร่วมกับ สธ.  
 
 
 

- 
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ประเด็นข่าว หมายเหต ุ

 ฝากรมว.สธ.คนใหม่ รุกงานสุขภาพปฐมภูมิ เพิ่ม รพ.ตำบล 
     ส่ือที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, hfocus) 
     - นายประพันธ์ ใยบุญมี ประธานชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย เสนอเรื่องถึงพรรคเพื่อไทยและว่าที่ รมว.สธ.คนใหม่ 
ว่า 1. ระบบบริการของหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปัจจุบันมีถ่ายโอน รพ.สต. ไป อบจ. จำเป็นต้องมีระบบใหม่มาเช่ือมโยง 
2. ปัญหาความแออัดใน รพ. หรือปัญหาขาดแคลนแพทย์ มองว่าการแก้ไขการให้บริการระบบสุขภาพปฐมภูมิ จะต้องมีการ
เติมทรัพยากรระดับพื้นที่มากขึ้น ต้องเติมเรื่องงบประมาณด้วย ซึ่ง ปลัด สธ.เร่งดำเนินการเรื่องนี้อยู่ แต่ก็ต้องอาศัยการ
ผลักดันของฝ่ายการเมืองด้วย และขอให้ส่งเสริมคนในตำบลไปเรียนแพทย์ด้วยการมอบทุนเรียน หรือส่งเสริมบุคลากรเดิมแต่
อยู่ในระดับล่าง เช่น รพ.สต. นักวิชาการ ให้สามารถไปเรียนต่อแพทย์ได้ นอกจากนี้ การมีแพทย์ในรพ.ประจำตำบลอย่างน้อย 
1 คน ท่ีมีความก้าวหน้าเหมาะสม จะช่วยให้คนอยากกลับไปทำงานอยู่ในชุมชนมากขึ้น  

- 

ขอรัฐบาลใหม่ สานต่อ-พัฒนาสมุนไพรและการแพทย์แผนไทย 
     ส่ือที่นำเสนอ : เว็บไซต์บ้านเมือง 
     -  ดร.ภญ.สุภาภรณ์ ปิติพร เลขาธิการมูลนิธิ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศรในพระอุปถัมภ์ฯ ให้สัมภาษณ์ว่า ในช่วงการระบาด
ของโควิด 19 ที่ผ่านมา สมุนไพร ได้เป็นที่พึ่งให้คนในชนบท โดยประเทศไทยมีโอกาสสูงมากด้านการพัฒนาสมุนไพรทั้งแนวรับ
และแนวรุก คือ ทั้งการเป็นความม่ันคงด้านยาและความสามารถในการแข่งขัน จึงควรได้รับการสนับสนุนอย่างจริงจัง ชัดเจน
จากรัฐบาล ซึ่งอยากได้นโยบายและกลไกระดับชาติ ที่ครอบคลุมทุกมิติ มีเป้าหมายชัดเจน ทำได้จริง ในฐานะคนทำงานด้าน
สมุนไพรหวังกับรัฐบาลชุดใหม่ และโดยเฉพาะนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีคนที่ 30 ในการสานต่อและพัฒนาเพิ่มด้าน
สมุนไพรและการแพทย์แผนไทยอย่างเข้มแข็งต่อไป  

- 

 


